

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN XÁC NHẬN
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN**

Kính gửi: UBND xã Ích Hậu huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Tên tôi là: **Lê Xuân Thái** sinh năm 1992

Và vợ là: **Nguyễn Thị Nhân** sinh năm 1992

Địa chỉ thường trú, thôn Lương Trung, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Nay tôi làm đơn này kính gửi UBND xã Ích Hậu xác nhận cho tôi nội dung như sau.

Vợ chồng tôi hiện đang sinh sống cùng Cha mẹ và có một con trai : tên là Lê Nguyễn Thiện Nhân sinh ngày 02/03/2019 .

Cháu không may bị tim bẩm sinh vợ chồng đã đưa cháu đến bệnh viện E các Bác Sỹ chuyên khoa về tim mạch và các bác Sỹ siêu âm, chẩn đoán cháu bị hở van 2 lá nặng và các bác Sỹ đã sửa và mổ thay van cho cháu vào ngày 02/07/2020 sau một thời gian vợ chồng cho cháu đến bệnh viện E khoa tim mạch siêu âm lại các bác Sỹ chẩn đoán van 2 lá suy thoái phức tạp và khoa yêu cầu phẫu thuật gấp để tránh các biến chứng gây tử vong và các bệnh thuộc dạng nặng.

Gia đình tôi thuộc gia đình khó khăn tôi là người lao động chính trong nhà đi làm công với mức thu nhập 4300.000đ/tháng. Vợ tôi hiện đang ở nhà nuôi con nhỏ cha mẹ ở chung đã lớn tuổi và mất sức tuổi lao động chi phí trang trải hàng ngày rất khó khăn, nay theo chỉ định của bác Sỹ cháu **Lê Nguyễn Thiện Nhân** cần được phẫu thuật với chi phí ca phẫu thuật tim cho cháu là quá cao ngoài ra còn các chi phí xe đi lại ăn ở nuôi bệnh nhân... với số tiền trên đối với gia đình tôi thì quá lớn, không có khả năng chi trả cho cháu.

Kính mong UBND xã Ích Hậu xác nhận cho gia đình tôi thuộc diện khó khăn là đúng.

Lý do bổ sung hồ sơ xin hỗ trợ phẫu thuật tim cho cháu **Lê Nguyễn Thiện Nhân**.

Rất mong được sự xem xét, xác nhận của UBND xã Ích Hậu!

Xin chân thành cảm ơn.

Ích Hậu, ngày 17 tháng 11 năm 2020

Người làm đơn

Bố Thái

Lê Xuân Thái

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ

Xác nhận anh Lê Xuân Thái là cha đẻ của cháu Lê Nguyễn Thiện Nhân với nội dung trình bày tại đây được đúng.

Ích Hậu, ngày 18/11/2020
TM. UBND xã



Bùi Trọng Linh